

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผก.) และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบอาชีพ 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผก.) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 และ 2) โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ทั้งนี้ ในปี 2548 โครงการฯ ได้ประสบปัญหาและเกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 จึงมีมติให้ความช่วยเหลือด้วยการลดต้นเงินกู้ให้ครึ่งหนึ่ง และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระ รวมถึงคิดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาให้เกษตรกรชำระคืนภายใน 15 ปี หรือสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กษ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการ ผก. และ คปร. อีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567) และครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2572) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหามาตรการสนับสนุนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ และสร้างแรงจูงใจในการชำระหนี้แก่เกษตรกรลูกหนี้ชำระคืนเงินให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด กษ. จึงร่วมกับกรมป่าไม้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการสนับสนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกรลูกหนี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถนำมาชำระหนี้ได้

โครงการที่สนับสนุน

1. **โครงการจ้างแรงงาน** ของกรมชลประทาน สำหรับเกษตรกรประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจ้างแรงงานของกรมชลประทานข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ 1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรในพื้นที่ 2) เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ 3) เป็นประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย/ภัยแล้ง หรือ 4) หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สามารถพิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ **โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460**

2. **โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ** ของกรมป่าไม้ ด้วยการสนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจ อาทิ สัก ประดู่ ยางนา หรือเงินแก่บุคคลธรรมดา/เกษตรกร ที่มีสิทธิครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนการออมในรูปแบบการปลูกต้นไม้ และโครงการเพาะชำกล้าไม้ ในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะชำกล้าไม้ ส่งเสริมให้เกษตรกรลูกหนี้ขึ้นทะเบียนต้นไม้ในพื้นที่ของตนในระบบ e-Tree และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถซื้อขายต้นไม้ในระบบดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรขายคาร์บอนเครดิตควบคู่ด้วย

สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ใกล้บ้าน หรือทางสายด่วน 1310 กด 3**

คุณสมบัติที่เข้าร่วมโครงการได้

1. เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) โครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผก.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534

2) โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536

“ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ได้ที่ **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ**”

เกษตรกรลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วม “การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผก.) และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)” สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

